



สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ คมชัดลึก ไทยโพสต์ สยามรัฐ แนวหน้า	<p>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า จังหวัดภาคเหนือที่ประสบปัญหาหมอกควันไฟป่าได้ปรับแผนแก้ไขปัญหาคัดค้านที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยพบว่าการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดปริมาณจุดความร้อนหรือฮอตสปอตในพื้นที่ 9 จังหวัดลงอย่างเห็นได้ชัดจาก 1,969 จุด เมื่อวันที่ 2 เมษายน เหลือ 275 จุด ซึ่งนายกฯ เน้นย้ำว่าแม้จุดความร้อนจะลดลงบ้างแล้ว แต่ยังคงต้องพยายามกันต่อไป เพื่อลดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งประสานงานกันอย่างใกล้ชิด หากทำสำเร็จก็จะเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาของอาเซียนอย่างยั่งยืน</p> <p>นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ พบว่า ค่าฝุ่นละอองส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลาง มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดง 7 พื้นที่ และพื้นที่สีส้มเริ่มมีผล กระทบต่อสุขภาพ 6 พื้นที่ สีเหลืองคุณภาพอากาศปานกลาง 4 พื้นที่</p>
เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ได้ตั้งห้องเซฟตี้โซนให้ครอบคลุม ทั้ง 25 อำเภอแล้ว จำนวน 297 แห่ง ซึ่งทางอำเภอ และ อปท. อบต. ในพื้นที่แต่ละแห่งเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งไม่เพียงตั้งห้องเซฟตี้โซนให้ประชาชนมาพักอยู่ในช่วงสถานการณ์หมอกควันเท่านั้น แต่ยังได้ให้แพทย์ในพื้นที่มาประจำอยู่ในเซฟตี้โซน เพื่อตรวจสุขภาพและคัดกรองอาการป่วยให้กับประชาชนด้วย</p>
เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน ไทยรัฐออนไลน์	<p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ปัญหาของฝุ่นละอองหมอกควันค่า PM2.5 ในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของหลายคน รวมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ หากเกิดความเครียดจะทำให้เกิดอาการหงุดหงิด วิตกกังวล กลัว คิดมาก อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันได้ แนะนำประชาชนให้ใช้หลัก 3 ส. เพื่อเป็นการปฐมพยาบาลทางใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองหมอกควัน ประกอบด้วย ส.ที่ 1 คือ ให้สอดส่องมองหา ผู้ที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ส.ที่ 2 คือ ใส่ใจ รับฟัง เพื่อช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึก คลายความทุกข์ในใจ และ ส.ที่ 3 คือ ส่งต่อความช่วยเหลือจำเป็นพื้นฐานให้กัน เช่น น้ำ อาหาร ยา จะช่วยบรรเทาความทุกข์ในเบื้องต้น</p>
คมชัดลึก	<p>-เสนอข่าว นายวิทยา ครอบทรัพย์ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หากมีการเตรียมการวางแผนเรื่องการเผาและมีการเฝ้าระวังในชุมชนอย่างเหมาะสม เชื่อว่าจะลดวิกฤติหมอกควันในปีหน้าได้ ทั้งนี้ภาคเอกชนจึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในช่วง 8 เดือนที่ไม่มีวิกฤติ คือ ลดให้วิกฤติเกิดขึ้นน้อยลงในปีหน้า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กต้องลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ไม่มีมีการเผา อย่างหนัก ซึ่งแนวคิดนี้มีการนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และได้รับการเห็นชอบ ที่ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อเข้ามาทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ในเบื้องต้นมีการพูดคุยกับภาคเอกชนใน 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อนำการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันและ ไฟป่าเข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อ จัดตั้งศูนย์ขึ้น ซึ่งเชื่อว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัดจะเห็นด้วย</p>
ไทยโพสต์ เว็บไซต์ข่าวสด Newtv matichonweekly	<p>-เสนอข่าว นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ว่าที่ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เขต 1 จ.เชียงราย โพสต์เฟซบุ๊กกรณีร่วมเวทีเสวนาเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยระบุว่า รู้สึกผิดหวังเมื่อได้รับทราบข้อมูลและแนวทางแก้ปัญหาของราชการสาธารณสุข บอกว่า ที่ไม่แจ่มหน้ากอก ไม่รณรงค์เพราะมีนโยบายอยากโยกให้ประชาชนดูแลตนเอง นี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติ มีความเพิกเฉยและไม่ยอมรับว่าฝุ่นควันนี้เป็นปัญหา จากการที่หน่วยงานราชการไม่เคยนำค่า PM 2.5 มาใช้ และข้าราชการที่สาธารณสุขบอกว่าจำนวนคนไข้ที่ไม่เห็นจะเพิ่มขึ้น แกรมด้วยหน่วยงานความมั่นคงยังเชื่อมโยงไฟป่าที่เพิ่มขึ้นกับเรื่องการเมือง ทั้งที่ไฟป่าที่เพิ่มขึ้นในปีนั้นส่วนหนึ่งมาจากในรอบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก ไทยโพสต์ ไทยรัฐ</p> <p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>บ้านเมืองออนไลน์</p> <p>ข่าวสด</p> <p>มติชน</p>	<p>2-3 ปีที่ผ่านมา แต่ละท้องถิ่นมีการป้องกันไฟป่ากันอย่างเข้มข้น ส่งผลให้พวกเชื้อเพลิงสะสมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เมื่อเกิดไฟป่าจึงรุนแรงและลุกลามได้มาก จึงได้ข้อสรุปว่า ปัญหาที่แก้ไม่ได้เกิดจากหน่วยงานภาครัฐที่ควรต้องเป็นกลไกในการแก้ปัญหา แต่กลับไม่ทำหน้าที่</p> <p>-เสนอข่าว คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย และคณะเดินทางไปยัง ดอยเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ กำลังใจกลุ่มม่วนใจ๋กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์วิถีธรรมชาติเชียงดาว หลังช่วยกันทำแนวกันไฟไม่ให้ ไฟป่าลามเข้าไปยังหมู่บ้าน พร้อมทั้งมอบหน้ากากป้องกันฝุ่นจำนวน 10,000 ชิ้น และ อุปกรณ์ป้องกันไฟป่าให้หมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานดับไฟป่า บริเวณวัดถ้ำเชียงดาว</p> <p>คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า อยากให้ทุกภาคส่วนเข้ามากำหนดการแก้ปัญหาฝุ่นพิษเป็นวาระเร่งด่วน ขณะเดียวกันต้องหาหน้ากากป้องกันและลดภาระการนำเข้าหน้ากากป้องกันฝุ่นพิษอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด และในเมืองควรมีการฝนละอองน้ำ และควรขอความร่วมมือภาคเอกชนให้ติดเครื่องฝนละอองน้ำบนตึกสูง หากใครช่วยติดตั้งก็ลดภาษีให้ภาคเอกชนนั้น นอกจากนี้รัฐบาลควรเจรจาขอความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อควบคุมการเผาป่าและเผาเพื่อการเกษตร โดยประเทศไทยต้องเป็นเจ้าภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ทางศูนย์ฯได้ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ ในเหตุการณ์ที่มีสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน ในจังหวัดภาคเหนือ คาดว่ามีมูลค่าเสียหายช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. 62 ประมาณ 10,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากความเสียหายเรื่องของการท่องเที่ยว</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ภคนันท์ วิจิษฐ์ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวหายไปประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ ยกเลิกและเลื่อนการเดินทาง ส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศยังไม่มีผลกระทบ</p> <p>ส่วนนางละเอียด บึงศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบน เปิดเผยว่า ในช่วงประเพณีสงกรานต์ นักท่องเที่ยวตลอดจนถึงกรุ๊ปทัวร์ต่าง ๆ จองห้องพักไว้แล้ว 85 เปอร์เซ็นต์ หากสถานการณ์หมอกควันไม่ยืดเยื้อ คาดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมากนัก</p> <p>ด้าน นางมุกดา ซาเทพ สสอ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ค่า PM2.5 จะขึ้นลงในทุก 1 ชั่วโมง มีผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ 4 กลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้ป่วยอยู่แล้ว ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ขณะนี้ร่วมมือกับทาง รพ.สต. อสม.ออกให้ความรู้แจกหน้ากากอย่างต่อเนื่องทุกตำบล จนกว่าหมอกควันจะจางหายไป</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ลงพื้นที่มอบหน้ากาก N 95 จำนวน 5,000 ชิ้น ให้กับ สสจ.เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง อำเภอสะเมิง อำเภอสันทราย อำเภอสารภี และอำเภอหางดง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ.ลำปาง กล่าวว่า ที่ผ่านมามีแจกหน้ากากอนามัยไปแล้วกว่า 100,000 ชิ้น นอกจากนี้ทุกสถานบริการในสังกัด ยังได้เตรียมความพร้อมดังนี้ 1.เตรียมสถานพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ให้พร้อมรับผู้ป่วย 2.จัดเตรียมห้องสะอาด (Clean Room) สำหรับกลุ่มเสี่ยงในสำนักงาน และสถานบริการ สาธารณสุขทุกระดับใน จ.ลำปาง 155 แห่ง และส่งเสริมให้ออปท.และหน่วยราชการมีห้องสะอาด ที่มีระบบปรับอากาศแบบมีตัวกรองอากาศ 3. ติดตามดูแลกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ โดยให้ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม. หากจำเป็นให้จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสาธารณสุขสงเคราะห์ที่เชียงราย ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และชาวเชียงราย ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลนครเชียงรายกว่า 25,000 ชิ้น</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>มติชนออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เตือนผู้ครอบครอง ขาย จ่ายแจกน้ำมันกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย พร้อมฝากประชาชน กรณีการเชิญชวนให้ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาตามที่เคยแพร่บนโลกออนไลน์ ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการรับฟังข่าว เพราะอาจมีมีฉ้อฉลพลาดโอกาส กรณีดังกล่าว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปส.ภาค 6 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยผู้ที่จะได้รับอนุญาตปลูกหรือผลิตกัญชาได้นั้น จะต้องมีความสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งได้แก่หน่วยงานของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การเกษตร ซึ่งจะต้องร่วมดำเนินการกับหน่วยงานรัฐเท่านั้น และขณะนี้มีหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเพียง 2 หน่วยงาน คือ องค์การเภสัชกรรม และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เท่านั้น” และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ กฎหมาย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 กด 3 หรือ อย.1556 กด 3 ในวันและเวลาราชการ</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ</p>	<p>สบส.เยียวยาหมอนวด</p> <p>-เสนอข่าว นายสุกษม อามระดิช อดีตเลขาธิการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความคืบหน้า กรณีสืบสวนสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ถอนทะเบียนหมอนวด ว่า ตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมา สบส.ได้ทำหน้าที่ ครบถ้วนหรือไม่ เพราะมีการเพ่งเล็งที่สมาคม แต่ขณะเดียวกัน พบว่ามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางโซเชียล มีเดีย เพื่อบู๊กระบายความรู้สึกขึ้นทะเบียนร้านนวดกับ สบส.โจ่งแจ้ง เรื่องนี้ สบส.ทราบและมีการตรวจสอบหรือไม่</p> <p>ด้าน นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดี สบส. กล่าวว่า จากการตรวจสอบกรณีที่ถูกตั้งข้อสังเกต พบว่ากลุ่มคน ดังกล่าว คือ ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ขอเปิดร้านนวดและดำเนินการอยู่ ซึ่งตามกฎหมายต้องแยกเป็น 2 ส่วน คือ 1. กรณีขอขึ้นทะเบียนเปิดร้านนวดสามารถดำเนินการแทนกันได้ แต่เจ้าหน้าที่จะต้องลงไปตรวจสอบร้านนวดด้วยว่าได้ มาตรฐานหรือไม่ 2.กรณีขึ้นทะเบียนหมอนวด เจ้าตัวต้องขึ้นทะเบียนเอง ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ซึ่งขณะนี้ มีร้านนวดเพิ่มขึ้นมาก และการบังคับใช้กฎหมายยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ จึงอาจจะมีการทบทวน อีกครั้ง</p> <p>ส่วนกรณีที่สมาคมตั้งคำถามว่า สบส.จัดการเยียวยาหมอนวดที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ โดยเปิดอบรมวันละ 600 คน จะมีมาตรฐานหรือไม่ ขณะนี้มีประมาณ 3,000 คน ที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยา โดยให้ทดสอบใหม่ หากผ่านก็ รับรอง ซึ่งจะดำเนินการทั่วประเทศ ไม่ต้องเสียค่าเดินทางเข้ากรุงเทพฯ</p>
<p>ไทยรัฐ คมชัดลึก ข่าวสด ไทยโพสต์ แนวนวน้ำ ที่วีช่อง 3, TNN</p>	<p>ตรวจสอบศัลยกรรมเฟซออฟ</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) จับกุม น.ส.เซปิง ไชยศาสตร์ หรือ “ดร.เซปิง เฟซออฟ” และนายบทมากร วัฒนะนนท์ หลังผู้เสียหาย 7 คน เข้า ร้องเรียนให้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหา ระบุว่าเห็นข่าวการทำเฟซ ออฟของสุรัชย์ สมบัติเจริญ นักร้องลูกทุ่ง และชงอยู่ ทุบที่ผู้ต้องหาอ้างเป็นด็อกเตอร์ เชี่ยวชาญด้านความงามบนใบหน้าโฆษณาชวนเชื่อใช้ชื่อว่า โครงการเฟซออฟบายด็อกเตอร์เซปิง เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อไปปรึกษา ถูกชักจูงหว่านล้อมด้วยการลดค่าบริการจนยินยอมทำศัลยกรรม แต่ผลไม่เป็นไปตามโฆษณา โดย น.ส.เซปิง เริ่มมีพฤติการณ์กระทำความผิดตั้งแต่ปี 2559 เมื่อทำเฟซออฟให้กับนายสุรัชย์ สมบัติเจริญ นักร้องลูกทุ่ง วิธีการกระทำความผิดของ น.ส.เซปิง คือทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนำคนที่ต้องการ ทำศัลยกรรมมาวิเคราะห์ใบหน้าจากนั้นจะส่งต่อไปยัง รพ.แห่งหนึ่งเพื่อทำศัลยกรรม</p> <p>ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากนี้แพทย์สภาจะตรวจสอบว่า เข้าข่ายการประกอบอาชีพทางเวชกรรมหรือไม่ ถ้าหากเข้าข่ายแสดงว่าผู้ที่ไม่ใช่หมอมานำบริการในส่วนนี้จะถือว่าเป็น หมอเถื่อน ส่วนสถานที่ที่ใช้ดำเนินการจะถือเป็นสถานพยาบาลเถื่อนทันที จะมีความผิดอย่างชัดเจน ดังนั้น ต้อง รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดไปพิสูจน์ว่าตรงนี้เป็นสถานที่ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์หรือไม่ หากไม่ใช่กรม สนับสนุนบริการสุขภาพจะดำเนินการทันที</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ประชาชาติ</p>	<p>สปสช.ตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาคนไทยไร้สถานะ</p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุมบอร์ด สปสช.เมื่อเดือนมกราคม 2562 เห็นชอบให้มีการตั้ง คณะทำงานบูรณาการพัฒนาระบบ การเข้าถึงบริการระบบหลักประกันสุขภาพของกลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน เพื่อดูแลคนไทยไม่มีบัตร ประชาชน คีนสิทธิความเป็นคนไทย เข้าถึงสิทธิบัตรทอง</p> <p>ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข ประธานคณะทำงานฯ เปิดเผยว่า คณะทำงานดังกล่าว ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง สาธารณสุข สภาความมั่นคงแห่งชาติ ภาคประชาสังคม และสปสช. เป็น สาเหตุที่ต้องจัดตั้งเป็นคณะทำงานบูรณาการ ฯ เนื่องจากการดำเนินการเรื่องนี้ยังเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้ง มท. พม. สธ. สภาความมั่นคง ต้องแก้อย่างเป็นระบบ เร่งเสนอจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาลคนไทยไร้สิทธิ ระหว่างรอพิสูจน์ พร้อมเผยข้อมูลศูนย์ คนไร้ที่พึ่ง ปี 2561 ค่ารักษาและดูแลสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะกว่า20ล้านบาท</p>
<p>ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย</p>	<p>รับฟังความเห็นบัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อรุณพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช.เปิดเผยว่าสปสช.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กระทรวงการต่างประเทศจัดเวทีประชุม 3 ฝ่าย เพื่อยกระดับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสู่สากล ในวันที่ 9 เม.ย. 2562 โดยการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวเป็นการ ประชุมในกรณีพิเศษนอกเหนือจากที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปี เนื่องจากจะมีการประชุมระดับสูงของสหประชาชาติในเดือน ก.ย. 2562 และจะมีการหารือในประเด็นเรื่อง หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดังนั้น จึงได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น นักวิชาการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้แสดงความคิดเห็น เพื่อกำหนด ทำที่ของประเทศไทยในการประชุมที่สหประชาชาติในเดือน ก.ย.นี้ โดยสาระสำคัญคือ เรื่องความสำเร็จของระบบ หลักประกันสุขภาพของไทยเพราะต่างประเทศให้ความสนใจมาก</p>
<p>เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ มติชน สยามรัฐ</p> <p>ไทโพสต์</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>เทศกาลสงกรานต์ 2562</p> <p>-เสนอข่าว นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า ตามที่ สตง. ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัด กิจกรรมปาร์ตี้โฟมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ปี 2550 ที่จัดโดยหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะ อปท. และภาคเอกชน พบว่ายังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลสถิติอ้างอิงถึงอันตรายหรือผลกระทบที่เกิดจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ขณะที่ มีข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากปาร์ตี้โฟมที่หน่วยงานรัฐ ในฐานะผู้จัดงานต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เป็นระยะ ๆ ผลการศึกษา ระบุว่า การจัดกิจกรรมปาร์ตี้โฟม อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิต และทรัพย์สินหลายด้าน เช่น อุปกรณ์เครื่องทำฟองอากาศ เครื่องฉีดพ่นฟองโฟม พัดลม มอเตอร์น้ำ ปัมป์น้ำ รวมถึง สารที่ใช้ในการผลิตฟองโฟม ยังไม่มีกำหนดมาตรฐานผลิต ภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และอาจมีความเสี่ยงเรื่อง อุปกรณ์ชำรุด การติดตั้งไม่ถูกวิธี ขาดระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งสารผลิตฟองโฟมยังมีความเสี่ยงต่อการระคาย เคืองดวงตาและผิวหนัง ความรุนแรงได้ โดยสารที่ใช้ผลิตฟองโฟมไม่ได้จัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ประเภททำความสะอาด หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ทางสาธารณสุข จึงไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข และยังไม่มีมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ มอก.ซึ่งในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์โดยตรง แต่เป็นการใช้ประโยชน์ในการ ทำให้เกิดฟองเพื่อความบันเทิง</p> <p>สตง.จึงมีข้อเสนอแนะให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณากำหนดแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของ อปท. ที่เป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และตรงความหมายของประเพณีสงกรานต์อย่าง แท้จริง ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดงานสงกรานต์ของ อปท. ตามที่สตง.ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้</p> <p>-เสนอข่าว นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนนโยบายสาธารณะเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สดล. กล่าวว่า สดส. ได้ ร่วมกับ สดล. พยายามผลักดันและสร้างให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยเป็นเวลากว่า 10 ปี ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชนเห็นประโยชน์ของการตัดเหล้าออกจากงานสงกรานต์ พร้อมสร้างพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย ปัจจุบัน มี พื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยเหล้า ที่ สดส.ร่วมขับเคลื่อนมากกว่า 164 แห่ง มีชื่อที่รู้จักกันดีในนามถนนตรอกกล้วยข้าวจำนวน 51 แห่ง โดยเฉพาะถนนข้าวเหนียว พบว่า กิจกรรมนี้สามารถลดนักดื่มหน้าใหม่ลง 10 เท่าตัว จากร้อยละ 47.1 เหลือ เพียงร้อยละ 4.7 ปัจจุบันไม่พบคนเมาที่ครองสติไม่ได้ และไม่พบการทะเลาะวิวาทที่รุนแรง</p> <p>-เสนอข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จับมือกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ และภาคีเครือข่าย รวม 31 องค์กร ร่วมกันแถลงข่าวเปิด โครงการ “เมา ง่วง อย่าขับ ชี้ไปกลับสวมหมวกกันน็อก” ส่งต่อความห่วงใยสร้างการรับรู้ และสะท้อนถึงความสูญเสียที่ มากกว่าการเสียชีวิต ผ่านมุมมองของงานบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง พร้อมปล่อยขบวนคาราวานรณรงค์แจก สติกเกอร์ และหมวกกันน็อก แก่ประชาชน</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>ศูนย์บริการคนพิการในรพ.</p> <p>-เสนอข่าว นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังลง นามบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระดับนโยบาย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ระหว่าง พม. และ สธ. โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมในพิธีว่า ความร่วมมือนี้ต้องการสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานของศูนย์บริการคน พิการทั่วไป ซึ่งได้นำร่องจัดใน รพ.จังหวัดและรพ.ชุมชน 32 แห่ง ในพื้นที่ 22 จังหวัด เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อ บูรณาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกลไกศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้สามารถดูแลรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคฟื้นฟู รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพให้กับคนพิการ ด้าน นพ.สุขุม กล่าวว่า คนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากเอกชนให้มาทำงานในโรงพยาบาล ตามมาตรา 35 ของ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ2556 อย่าง รพ.ท่าแร่ จ.ลพบุรี ที่มีภาคเอกชนจ้างงานคนพิการทางร่างกายไปเป็นพนักงานต้อนรับ พนักงานธุรการในโรงพยาบาล ผู้ป่วยจิตเวชมาปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อเป็นอาหารให้โรงพยาบาล พบว่าคนพิการเหล่านี้สามารถทำงานได้ดี ทำให้มีรายได้พึ่งพาตัวเองได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ที่จะมาดูแลคนพิการในทุก ๆ ด้าน ถือเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่น ๆ นำไปขยายผลในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป</p>
<p>มติชน</p>	<p>สธ.ห่วงสุขภาพอนามัย “ส้วม”</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการในสถานที่ต่าง ๆ ร่วมกันล้างส้วมสาธารณะให้สะอาดเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเน้นการทำความสะอาดแหล่งปนเปื้อนเชื้อโรคที่ต้องสัมผัสบ่อย กรมอนามัยได้สนับสนุนให้สถานประกอบการทุกแห่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) คือ สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) รวมทั้งการจัดการขยะ</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>4 เทคนิคช่วยป้องกันถูกฟ้าผ่า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระมัดระวังขณะเกิดฝนตกและลมกระโชกแรง ไม่ควรอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ เสาไฟฟ้า และป้ายโฆษณาต่าง ๆ เพราะอาจเกิดการหักโค่นหรือหล่นทับ ทำให้ได้รับบาดเจ็บหรืออาจเสียชีวิตได้ พร้อมแนะนำการป้องกันอันตรายจากการถูกฟ้าผ่า ได้แก่ 1. ห้ามอยู่ใกล้หรือใช้อุปกรณ์ที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า 2. ควรหลบในอาคารที่ติดตั้งสายล่อฟ้า จะช่วยป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าได้ และไม่ควรใช้โทรศัพท์ ใช้อินเทอร์เน็ต เล่นคอมพิวเตอร์ ดูโทรทัศน์ หรืออยู่ใกล้ประตู หน้าต่างที่มีส่วนประกอบเป็นโลหะในขณะที่ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า 3. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และ 4. กรณีอยู่ในรถ ควรปิดกระจกทุกบาน หากฟ้าผ่าลงรถ ควรตั้งสติ ไม่ควรออกจากรถโดยเด็ดขาด</p>
<p>ข่าวสด</p> <p>มติชน</p>	<p>โรคหลอดเลือดหัวใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคหลอดเลือดหัวใจยังคงมีความรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ควรปรับพฤติกรรม โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสม ร่วมกับออกกำลังกาย จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ</p> <p>-เสนอบทความว่า หากผู้ป่วยมีภาวะหัวใจขาดเลือด ควรพกยาอมใต้ลิ้น ISDN ซึ่งเป็นยาขยายหลอดเลือด ทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจมากขึ้น และทำให้หัวใจทำงานเบาลง ภาวะหัวใจขาดเลือดก็จะดีขึ้นหรือหายไป ไม่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือหัวใจวายเฉียบพลันขึ้น ยาอมใต้ลิ้น ISDN 5 มิลลิกรัม หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป มักผลิตออกมาเป็นแผง แผงละ 10 เม็ด (20 บาท) สามารถหักหรือตัดเป็น 5 ส่วน ส่วนละ 2 เม็ด พกติดตัวในกระเป๋าเสื้อ ที่หยิบฉวยได้ง่าย ๆ เวลาต้องการใช้ทันที ก็จะช่วยชีวิตของตนเองและของผู้อื่นที่มีอาการภาวะหัวใจขาดเลือดได้</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>จัดซื้อเครื่องผลิตเภสัชภัณฑ์รักษาโรค</p> <p>-เสนอข่าว ดร.พรเทพ นิศามณีพงศ์ ผอ.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) กล่าวถึงการดำเนินการจัดซื้อเครื่องไซโคลตรอน ว่า สทน.ได้คัดเลือกบริษัทที่จะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เครื่องกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และจะนำมาติดตั้งที่ สทน. อ.องครักษ์ จ.นครนายก ในปี 2564 และจะได้มีการทดลองวางระบบให้มีมาตรฐาน GMP และมาตรฐาน ออย. ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตเภสัชภัณฑ์ชนิดใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ เช่น มะเร็ง แทนที่จะต้องนำเข้าจาก ดปท. ช่วยประหยัดการนำเข้าได้ปีละหลายร้อยล้านบาท และส่งไปขายประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วย</p>
<p>มติชน คอลัมน์ แฉดวงอาเซียน</p>	<p>ไขหวัตหมูแอฟริกันระบาด</p> <p>-เสนอข่าว องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (โอ ไออี) ระบุว่าพบการระบาดของโรคไขหวัตหมูแอฟริกัน (เอเอสเอฟ) ระบาดเป็นครั้งแรกประเทศกัมพูชา โดยพบที่ฟาร์มเลี้ยงหมูแห่งหนึ่ง ใกล้กับชายแดนติดกับประเทศเวียดนาม โดยมีการฆ่าหมูราว 400 ตัว และเตรียมที่จะฆ่าหมูเพิ่มอีก 100 ตัว ก่อนจะนำไปทำลายทิ้ง โดยโรคไขหวัตหมูแอฟริกัน ซึ่งเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ในหมู แต่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ได้เกิดการระบาดอย่างกว้างขวางรวดเร็วในประเทศจีน ก่อนหน้าที่จะพบการระบาดในประเทศเวียดนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยที่ประเทศจีนมีรายงานพบการระบาดของโรคไขหวัตหมูแอฟริกันถึง 116 แห่ง นับตั้งแต่พบ การระบาดครั้งแรกเมื่อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา แต่เชื่อกันว่าจริงๆ แล้วสถานการณ์ไข้หวัดหมู แอฟริกันในประเทศจีนน่าจะรุนแรงกว่าที่มีการรายงานออกมา



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch